

กระทู้ถามที่ ๘๑๕ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง การลดจำนวนนกพิราบทั่วประเทศ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ปัจจุบันเกษตรกร ชาวบ้าน และวัด ได้รับความเดือดร้อนจากการขยายพันธุ์ของนกพิราบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งนกพิราบดังกล่าวได้มากินพืชผลการเกษตรของเกษตรกรเช่น ข้าวเปลือกในนาข้าว ข้าวฟ่าง เมล็ดถั่วเขียว และได้ใช้วัดเป็นสถานที่อาศัย ทำให้บริเวณโบสถ์ วิหาร หรือศาลา สกปรก และได้รับความเสียหาย จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีมาตรการปราบหรือกำจัดนกพิราบที่เก็บกินพืชผลการเกษตรหรือสร้างความเดือดร้อน ให้กับประชาชนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีมาตรการลดจำนวนการเกิดและแพร่พันธุ์ของนกพิราบไว้อย่างไร ขอทราบ รายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อำนาจ คลังผา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๑๕ ร.

ของ นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง การลดจำนวนนกพิราบทั่วประเทศ

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง การลดจำนวนนกพิราบทั่วประเทศ ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒

ขอเรียนว่า รัฐบาลโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการศึกษาในการปราบหรือกำจัดนกพิราบที่เก็บกินพืชผลการเกษตรหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่อย่างใด แต่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจติดต่อมาจากนกพิราบ โดยหากมีนกพิราบธรรมชาติที่ตายจะนำซากไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นโรคระบาด โดยเฉพาะโรคไข้หวัด หากพบว่าเป็นโรคจะแจ้งเตือนและเฝ้าระวังในสัตว์ปีกที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่บริเวณนั้นทันทีและร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการดักจับนกธรรมชาติมาตรวจโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาแนวทางในการป้องกันการรบกวนจากนกพิราบ โดยนายมงคล ไชยภักดี และนางวัลยา ไชยภักดี ซึ่งได้เสนอไว้ในผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๑ กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะนำมาปรับใช้กับการปราบหรือกำจัดนกพิราบที่เก็บกินพืชผลการเกษตรหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน สรุปได้ดังนี้

๑. การป้องกันโดยการไล่นก เช่น ใช้แรงงานคน ใช้อุปกรณ์ที่มีเสียงดังหรือเกิดแรงอัดอากาศสั้นสะเทือน ใช้วัตถุที่สร้างความรำคาญให้กับนก ใช้ศัตรูตามธรรมชาติหรือสัตว์เลี้ยงช่วยไล่นก ใช้กลิ่นหรือสารเคมีไล่นก ใช้การดักจับนกเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ และการกำจัดนกโดยการโยนเข้าสู่วิธีนี้ค่อนข้างโหดร้ายไม่แนะนำให้ใช้ อาจจะใช้เฉพาะกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริง ๆ

๒. การป้องกันโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางและอุปกรณ์ป้องกันนกเข้ากับโครงสร้างอาคาร เช่น การชิงเอินหรือแนวเส้นลวดเพื่อป้องกันการเกาะของนก การติดตั้งตะแกรงป้องกันนก การติดตั้งตาข่าย การใช้วัสดุที่มีคมป้องกันการเกาะ การใช้อุปกรณ์คล้ายใบพัดไล่ลม การติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันการเกาะ ได้แก่ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์จ่ายกระแสแม่เหล็ก อุปกรณ์สร้างแสงรบกวน และอุปกรณ์สร้างคลื่นเสียงรบกวน

สำหรับการลดจำนวนการเกิดและแพร่พันธุ์ของนกพิราบนั้น จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและหาวิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฮอร์โมนหรือสารเคมีที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาวิจัยโดยใช้หัวกราวเครือขาวผสมอาหารเพื่อคุมกำเนิดนกพิราบแต่เมื่อนำไปใช้จริงได้ผลในระดับหนึ่ง แต่มีผลข้างเคียงทำให้นกพิราบกระดูกเปราะ เกิดฝืนองตามตัว รวมทั้งต้องใช้หัวกราวเครือขาวปริมาณมากและต่อเนื่องด้วย จึงยังไม่สามารถใช้ในพื้นที่ได้จริง อย่างไรก็ตามการใช้กรดคอกนกพิราบในแหล่งชุมชนไปเลี้ยงที่อื่นจะเป็นการบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่งด้วย ประกอบกับการขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้อาหารนกหรือจำหน่ายอาหารนก นอกจากนี้การเก็บอาหารหรือเมล็ดพืชต่าง ๆ ให้มีดซิดไม่ให้นกเข้าไปก่อนหากินได้ จะเป็นการปฏิบัติที่ป้องกันได้ทางหนึ่ง